



ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์  
จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ Electronic Balance BL-๐๒ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทพรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๒๔.๗๕ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ Electronic Balance BL-๐๓ จำนวน ๒ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทพรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๔๙.๕๐ บาท (สามพันสี่สิบบาทห้าสิบบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ Electronic Balance BL-๐๔ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทพรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๒๔.๗๕ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ pH Meter PH-๐๒ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทพรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๗๖.๑๑ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๕. จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ Digital Thermometer With Probe TC-๐๑ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทพรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายธนศ ศรีถกล)

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)